

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ

มีคณะวิชาทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 7,630 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 8,360 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	การเกษตร, สัตวบาล, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การตลาด	
2	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	บริหารธุรกิจ, การบัญชี	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ภูมิศาสตร์	มนุษยศาสตร์, ภูมิศาสตร์	
4	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	การบริหาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์	หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
5	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน	มนุษยศาสตร์, การพัฒนาชุมชน, พัฒนาสังคม	
6	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ประวัติศาสตร์	มนุษยศาสตร์, ประวัติศาสตร์	
7	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, ภาษาไทย	
8	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	ศิลปะ	ศิลปกรรม, ศิลปะ	
9	ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	
10	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	นโยบายและการวางแผนสังคม	การบริหาร, นโยบายและการวางแผนสังคม	
11	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	พื้นที่ศึกษา	มนุษยศาสตร์, พื้นที่ศึกษา	
12	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ภาษาไทย	มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, ภาษาไทย	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	เคมี	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	
4	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์	ฟิสิกส์	
5	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	
7	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สถิติ	คณิตศาสตร์, สถิติ	
8	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์	
9	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	ชีววิทยา	ชีววิทยา	
คณะศึกษาศาสตร์				
1	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การประถมศึกษา	การศึกษา, การประถมศึกษา	
2	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	การศึกษา, การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	
3	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์	การศึกษา, คณิตศาสตร์	
4	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	จิตวิทยาการแนะแนว	การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว	
5	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	เทคโนโลยีการศึกษา	การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
6	ปริญญาการศึกษาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์-เคมี	การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร์-เคมี	
7	ปริญญาการศึกษาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์	การศึกษา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์	
8	ปริญญาการศึกษาบัณฑิต	สังคมศึกษา	การศึกษา, สังคมศึกษา	
9	ปริญญาการศึกษาบัณฑิต	หมวดวิชาชีพอครุ	การศึกษา	
10	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน	-	การศึกษา, การสอน	
11	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์	การศึกษา, คณิตศาสตร์	
12	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภาษาไทย	การศึกษา, ภาษาไทย	
13	ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	ภาษาอังกฤษ	การศึกษา, ภาษาอังกฤษ	